



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หน้า 29

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สพฐ.รुकเจอร์จาก.คลังขอเบิกค่าเทอม15รายการ



เลขา สพฐ. มอบเจ้าหน้าที่เจรจากรมบัญชีกลาง เพิ่มรายการที่ยอมให้เบิกได้ ระบุ สพฐ. อนุญาตให้ ร.ร.เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 15 รายการ แต่กรมบัญชีกลางให้เบิกได้ 7 รายการ

นางผาณิตย์ มีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ กล่าวว่า คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบให้สำนักการคลังและสินทรัพย์ เจรจากับ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอเพิ่มประเภทเงินบำรุงการศึกษาที่อนุญาตให้ข้าราชการเบิกเงินคืนได้ ทั้งนี้ เพราะในหนังสือที่กรมบัญชีกลางแจ้งไปยังส่วนราชการต่าง ๆ นั้น กำหนดให้ข้าราชการเบิกเงินบำรุงการศึกษาได้แค่ 7 รายการ ขณะที่ สพฐ. อนุญาตให้สถานศึกษาในสังกัด เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองได้ทั้งหมด 15 รายการ

นางผาณิตย์ กล่าวต่อว่า สพฐ.ประกาศให้ ร.ร.เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองสำหรับห้องเรียนพิเศษ3 ประเภท คือ ห้องเรียน English Program (EP) ห้องเรียน Mini English Program (MEP) ห้องเรียนด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ และให้ ร.ร.เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 12 รายการ ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนนอกเวลาเรียน 2.ค่าค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีร.ร.จัดคอมพิวเตอร์บริการนักเรียนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 1 เครื่องต่อ 25 คน 3.ค่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษานอกเวลาเรียน 4.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 5. ค่าจ้างครูผู้สอนในวิชาที่ขาดแคลน 6.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 7.ค่าตอบแทนการสอนนอกเวลา 8.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9.ค่าวารสาร ร.ร. 10.ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ 11.ค่าทัศนศึกษา และ 12.ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ

"เมื่อรวม 2 ส่วน สพฐ.อนุญาตให้ร.ร.เรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ 15 รายการ โดย สพฐ.รายการที่อนุญาตให้ร.ร.ใน

สังกัดเก็บค่าใช้จ่ายได้ซึ่งอยู่ในแนวท่ายประกาศกระทรวงศึกษาว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาในกรมบัญชีกลางใช้ประกอบการพิจารณาสำหรับการกำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาที่อนุญาตให้ข้าราชการเบิกได้แต่ปรากฏว่า กรมบัญชีกลาง กำหนดให้เบิกเงินบำรุงการศึกษาได้แค่ 7 รายการ คือ 1.ค่าใช้จ่ายสำหรับห้องเรียน English Program (EP) 2.ห้องเรียน Mini English Program (MEP) 3.ห้องเรียนด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ 4.ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีร.ร.จัดคอมพิวเตอร์บริการนักเรียนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 1 เครื่องต่อ 25 คน 5.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 6.ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ และ 7.ค่าทัศนศึกษา ส่วนที่เหลืออีก 8 รายการนั้น กรมบัญชีกลางไม่อนุญาตให้เบิก ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะกรมบัญชีกลางไม่เข้าใจว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 12 รายการนั้นส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียน ดังนั้น คุณหญิงกษมา จึงมอบสำนักงานการคลังไปชี้แจงให้กรมบัญชีกลางเข้าใจ เพื่อขอเพิ่มรายการที่อนุญาตให้เบิกได้" นางผานิตย์ กล่าว

นางผานิตย์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม หากกรมบัญชีกลางยังยืนยันให้เบิกได้แค่ 7 รายการ แล้ว สพล.ก็คงไม่สามารถสั่งร.ร.ให้เลิกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในรายการที่เหลือได้ เพราะร.ร.สะท้อนว่า รายการที่เรียกเก็บนั้นเป็นความจำเป็น และจริง ๆ แล้ว ร.ร.ของสพล. 91% ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ปกครอง ที่ยังเรียกเก็บอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นร.ร.ตั้งซึ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะ แต่ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองจ่ายให้ร.ร.ก็มีผลโดยตรงต่อตัวเอง

ด้านคุณหญิงกษมา กล่าวว่า โดยส่วนตัวเห็นว่า รายการที่กรมบัญชีกลางน่าจะอนุญาตให้เบิกได้อีก คือ 3 รายการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกและ ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ เพราะมีความจำเป็นต่อนักเรียนอย่างมาก